



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
e agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรปลอดภัย	1	"เดือน จันอินทร์"ชูทำเกษตรปลอดภัย ใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน	kaset1009.com
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
หนอนหัวด้ามะพร้าว	2	อบจ.สงขลา จับมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรม “Kick Off การจัดการหนอนหัวด้ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา”	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร	3	สสจ.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	ryt9.com
พริกพบพระ	4	เกษตรกรโอด ราคาพริกพบพระต่ำสุดฯ ซุปเปอร์ฮอท ได้แค่โลละ 12 บ. ไม่เข้าที่ปลูกยังขาดทุน	มติชนออนไลน์



"เดือน จันอินทร์" ชูทำเกษตรปลอดภัย ใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน



นายเดือน จันอินทร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ลุงเดือน” เป็นเกษตรกรผู้มีวิสัยทัศน์จากอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเป็น 1 ในเกษตรกรจำนวน 9 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์ตา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ “โรงเรือนต้นแบบ” หรือ “ฟาร์มอัจฉริยะ” ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการเกษตร (Innovation Agriculture) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความแม่นยำสูง พร้อมบูรณาการเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

หลังจากเข้าร่วมการอบรม ลุงเดือนได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรที่สวนจันอินทร์ของตน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น ลุงเดือนจึงเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมและบริหารสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ธาตุอาหารในดินและน้ำ รวมถึงการวัดความเข้มของแสงและความเร็วลม เพื่อให้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การปรับใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ลุงเดือนสามารถรักษาความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละระยะได้อย่างปลอดภัย แม้จะเผชิญกับข้อจำกัดด้านแรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้วางแผนการผลิตที่หลากหลาย ปรับจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ส่งผลให้สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในรูปแบบรายวันและรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับครัวเรือนที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากน้ำยาฆ่าแมลงเพียงอย่างเดียว และยังตอบสนองความต้องการของตลาดในชุมชนอำเภอวังจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการปรับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลุงเดือนไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิต แต่ยังสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับครัวเรือน และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน



อบจ.สงขลา จับมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรม “Kick Off การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา”



วันนี้ (21 พ.ย. 67) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธัชชาวิรินทร์ สระภูธร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร และบุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “Kick Off การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยมี นายชนนพัฒน์ นาคส์ สส.เขต 4 จังหวัดสงขลา นายโตมเดช ขุนกลีบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง กล่าวต้อนรับ นายประถม มุสิกรักษ์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และนายภูวเดช วุฒิวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศาลาสระพังเลียบบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โดยพื้นที่อำเภอสทิงพระ ประกอบด้วย 11 ตำบล , 79 หมู่บ้าน , 1 เทศบาลตำบล , 11 องค์การบริหารส่วนตำบล มีครัวเรือนทั้งหมด 15,087 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร 42,472 ไร่ ซึ่งคิดเป็น ละ 56.4 ของพื้นที่ทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 5,837 ครัวเรือน พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว หน่อกล้วย ผลไม้ ไม้ผล พืชผัก และอื่น ๆ โดยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 2,189 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพบกับปัญหาการเข้าทำลายของศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน กำจัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปในพื้นที่ จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิด นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชนนพัฒน์ นาคส์ สส.เขต 4 จังหวัดสงขลา ได้พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย ฐานถ่ายทอดความรู้ สาธิต และร่วมรณรงค์การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม อาทิ แผนงาน “สงขลามหาหน่อมะพร้าวหน่อกล้วย” โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา , การจัดตั้ง “เครือข่ายสงขลามหาหน่อมะพร้าวหน่อกล้วย” โดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , การจัดการหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสาน และการใช้แตนเบียน “บราคอนฮีปีเตอร์ ควบคุมจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว” โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และการตัดทางใบมะพร้าวและการทำลายใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โรงเรียนเกษตรกรรมมะพร้าวหน่อกล้วย ศจช.ตำบลชุมพล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ่อแดง



สสท.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2568 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสำนักงานฯ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับกลุ่ม/ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยประเด็นการประชุมได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนปฏิทินตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการตามตัวชี้วัด) ทะเบียนเกษตรกร และการवादแปลง แนวทางการพัฒนากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สู่การใช้ประโยชน์ สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 การขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (Unit school) การจัดการความรู้ (KM) ระดับเขต แผนพัฒนากการรายบุคคล (IDP) การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต และการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กำชับให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานในเชิงรุกตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร พร้อมยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด

MATCHON ONLINE

เกษตรกรรอด ราคาพริกพพระต่ำสุดๆ ชูเปอร์ฮอท ได้แค่โลละ 12 บ. ไม่เข้าที่ปลูกยังขาดทุน



ราคาพริกพพระต่ำสุดสุด ไม่ได้เข้าที่ดินปลูกยังขาดทุนปล่อยทิ้งแดงเต็มไร่ ร้องเกษตรกรอำเภอช่วยด่วน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายพลัฎฐ์ ทีโน ปลัดอำเภอพบพระ และนายชัยภัทร์ แก้วแจ่ม เกษตรอำเภอพบพระ จ.ตาก ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ราคาพริกตกต่ำในรอบ 3-4 ปีจากสถานการณ์พริกราคาตกต่ำในรอบ 3-4 ปี ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ของตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ และรับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรผู้ปลูกพริก ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ เนื่องจากราคาพริกต่ำที่สุดโดยเฉพาะพริกชูเปอร์ฮอท ที่เก็บขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 12 บาท จุดรับซื้อบางแห่ง 15 บาทแต่ต้องเป็นพริกสวยๆ เกษตรกรผู้ปลูกพริกบางรายปล่อยพริกทิ้งไว้แดงเต็มไร่ เพื่อรอราคาให้ดีขึ้น ราคาที่ตกต่ำดังกล่าว เกษตรกรแจ้งว่า ราคาพริกที่ตกต่ำจนเข้าขั้นวิกฤต เพราะขนาดไม่เข้าที่ดินปลูกพริกเองยังขาดทุนแล้ว ขณะที่ปุ๋ย และยา มีราคาแพง

นายชัยภัทร์ กล่าวว่า ข้อมูลการเพาะปลูกพริกในอำเภอพบพระที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ จำนวน 4,450 ไร่ เกษตรกรจำนวน 423 ราย ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกพริกอีกจำนวนมากที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จึงขอให้ไปขึ้นทะเบียน ส่วนปัญหาการราคาตกต่ำได้รวบรวมข้อมูลทางอำเภอพบพระ และเกษตรอำเภอพบพระ จะนำเสนอไปยังเกษตรจังหวัดตาก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ปัญหา

นายเชียวหว่า วงศ์สว่างกุล กำนันตำบลรวมไทยพัฒนากล่าวว่าสืบเนื่องมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับความเดือดร้อน พริกราคาตกต่ำลงพื้นที่ที่ตรวจสอบ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และ รับหนังสือความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้ปลูกพริก ทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลรวมไทยพัฒนา เพื่อส่งต่อปัญหาดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป

นางปลา เกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านทรัพย์อนันต์ (บ้าน18) ตำบลช่องแคบ กล่าวว่า ปลูกพริก 10 ไร่ ลงทุนเยอะมาก ฉีดยาอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ขายพริก กิโลละ 10 กว่าบาท ค่าจ้างเก็บกิโลละ 5 บาท เดิมที่ตั้งใจว่าปลูกพริกมาหลายปี ปีนี้ราคาดี เพราะว่าเป็นหนี้ ธ.ก.ส.เป็นหนี้เพื่อนบ้าน ตั้งใจว่าพริกราคาดีจะใช้หนี้หมด สมัยก่อนปุ๋ยราคาไม่แพง ปีนี้ปุ๋ยแพงด้วย ค่าแรงสูง แม้ไม่ได้เข้าที่ดินก็ยังขาดทุน